

Số: 130 /TB-MTTQ-BTT

Bình Long, ngày 25 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023

(Tại kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XII)

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã thông báo về nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; một số nội dung, vấn đề phản ánh, kiến nghị của cử tri và Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã với kỳ họp.

1. Một số kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính quyền:

- Trong năm 2023 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống các tầng lớp nhân dân trong thị xã từng bước được nâng lên, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban MTTQ thị xã thành lập các Đoàn Giám sát công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết; công tác xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo.

- Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND Thị xã tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã có 1242 cử tri dự tham gia phát biểu trực tiếp 164 ý kiến. Tổ chức cho các Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thịnh, phường Hưng Chiến và phường Phú Đức. Kết quả có 229 cử tri tham dự, có 23 ý kiến phát biểu trực tiếp.

- Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, tiếp thu, giải trình khá thấu tình, đạt lý, tạo thêm niềm phấn khởi và tin tưởng của Nhân dân đối với các đại biểu.

- Ủy ban MTTQ thị xã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền nội dung các

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; vận động ủng hộ "Quý vì người nghèo", thực hiện bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... bằng các mô hình hoạt động thiết thực cụ thể, như: Phát triển hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, vận động Nhân dân hiến đất đầu tư công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội¹...

- Từ đầu năm tới nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tham gia góp ý các chương trình, đề án, dự án và các văn bản QPPL ở địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các ý kiến góp ý của Mặt trận và các tổ chức thành viên được các ngành chuyên môn tiếp thu và chỉnh sửa².

2. Về công tác giám sát, phản biện xã hội

- Công tác giám sát và phản biện xã hội làm công tác trọng tâm trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc các cấp, trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã xây dựng kế hoạch tiến hành giám sát, phản biện xã hội một số lĩnh vực như: giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND và chủ tịch UBND các xã, phường; giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã; Giám sát công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết; công tác xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo; Tổ chức giám sát Về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2023. Tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính năm 2023.

¹ Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến các xã, phường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 173 cuộc với 6957 lượt người tham dự; cất treo 65 băng rôn, khẩu hiệu, phát 163 giờ trên hệ thống loa truyền thanh ở thị xã và các cụm loa ở KDC, xã, phường, chia sẻ nhiều bài viết trên trang facebook của MTTQ thị xã, xã, phường, nhóm Zalo...thông qua các cuộc họp của các tổ chức thành viên, các buổi sinh hoạt ấp, khu phố.

² Để thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thị xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tham gia tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp nhận ý kiến của các tổ chức thành viên Mặt trận. Tham gia xây dựng, góp ý các văn bản, kế hoạch của UBND thị xã hình thức góp ý trực tiếp tại các cuộc họp quan trọng của UBND thị xã và góp ý bằng văn bản, cụ thể như: góp ý vào dự thảo Kế hoạch Triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Bình Long, góp ý dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn thị xã, góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi tỉnh Bình Phước" năm 2023, Về việc góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, Công văn góp ý dự thảo KH tháng hành động vì bình đẳng giới 2023, Về việc góp ý dự thảo Thông tư và góp ý xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ...

- Phối hợp với Thường trực và 02 Ban của HĐND giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo công dân. Phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã kiểm sát việc thực thi theo pháp luật tại một số xã, phường, Nhà tạm giam, tạm giữ Công an thị xã. Qua giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn những thiếu sót trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Công tác phản biện xã hội trong năm 2023 tiến hành tổ chức phản biện trực tiếp đối với dự thảo UBMTTQVN thị xã, xã, phường tổ chức được 8 hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) với tổng số 12.519 lượt người tham dự, đóng góp 28 lượt ý kiến (trong đó cấp thị xã 2 hội nghị, cấp xã 6 hội nghị). Tổ chức phản biện Tờ trình đề xuất kiến nghị thông qua nội dung cập nhật các tuyến đường không có trên bản đồ thị xã Bình Long. Tổ chức phản biện văn bản của UBND thị xã về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/1200 thuộc Phường An Lộc. Tổ chức phản biện đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Bình Long. Tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại dịch vụ xã Thanh Phú, Lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh...

3. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh

- Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã xây dựng và ban hành các văn bản tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan UBMTTQVN thị xã và triển khai hướng dẫn cho MTTQVN các xã phường và cơ sở tổ chức thực hiện đồng thời, đưa nội dung tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong nội dung, tiêu chí trọng tâm đánh giá thi đua cuối năm 2023 của hệ thống MTTQVN các cấp trong thị xã, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia tiếp nhận, kiến nghị tham nhũng; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, biện pháp PCTN, đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao việc tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử trong hoạt động công tác.

- Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023 để nhân dân tham gia đóng góp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà

nước; Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; Việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ...

4. Tình hình nhân dân, những kiến nghị với HĐND và UBND Thị xã.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống các tầng lớp Nhân dân trong thị xã từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự phát, chưa có sự liên kết và gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; đầu ra cho sản phẩm đang là khó khăn hàng đầu của ngành nông nghiệp; giá nông sản, nhất là giá hồ tiêu, cao su, cây ăn trái giảm sâu, trong khi đó giá vật tư nông nghiệp, các mặt hàng thiết yếu khác tăng cao, gây khó khăn nhiều cho nông dân. Đồng thời Nhân dân cũng lo lắng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

*** Một số kiến nghị:**

- **Lĩnh vực y tế:** Đề nghị các cấp quan tâm, tới vấn đề khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ BHYT: Hiện nay chữa bệnh, thuốc và các dụng cụ y tế đều phải ra ngoài mua. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện.

- **Môi Trường:** Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện mùi hôi phát ra từ các hộ và trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để

- Về nông nghiệp, nông thôn:

+ Nhân dân mong muốn nhà nước tạo điều kiện hơn nữa như chính sách hỗ trợ vay vốn, cây, con giống, khoa học kỹ thuật để Nhân dân phát triển kinh tế.

+ Nhân dân mong muốn Nhà nước cùng các ban ngành, chức năng tìm đầu ra và bình ổn giá cả cho các mặt hàng nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm của nông dân.

- Về giao thông:

+ Nhân dân xã Thanh Lương bức xúc, lo ngại trước tình trạng xe quá khổ, quá tải né trạm thu phí, lưu thông vào các tuyến đường liên ấp gây hư hỏng đường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Đề nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn nhằm hạn chế mức thấp nhất làm hư hỏng đường.

+ Đường Hồ Tùng Mậu khu vực tổ 7,8,9 bị ngập trong mùa mưa, đường suối thoát nước hẹp nên nước tràn lên đường, gằm Cầu Trắng thấp làm hạn chế dòng

cháy nên ngập úng thường xuyên xảy ra khi mưa. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm xử lý để hạn chế ngập úng.

- Về sản xuất, tiêu dùng:

+ Giá cả các mặt hàng quá cao, hàng nông sản đầu ra và giá cả lên xuống thất thường, đầu vào cho các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt như phân bón, thuốc BVTV, cám, ngày càng tăng cao. Qua đó, người dân mong muốn các cấp, các ngành quan tâm có biện pháp quản lý, điều hành bình ổn giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng để đời sống của người lao động giảm bớt khó khăn.

+ Vào dịp cuối năm có nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng trên thị trường, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn tiêu dùng cho nhân dân.

5. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thị xã bầu.

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-HĐND ngày 16/10/2023 của HĐND Thị xã về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thị xã bầu, theo đó tổng số người giữ chức vụ do HĐND Thị xã bầu thuộc trường hợp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 11, HĐND Thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại (xã, phường) là 09 người.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN Thị xã đã tổ chức lồng ghép việc lấy ý kiến đối với người giữ chức vụ do HĐND Thị xã bầu tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khoá X trước kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khoá XII. Kết quả không có ý kiến kiến nghị đối với từng cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm.

(Đã có Báo cáo số 346/BC-MTTQ-BTT ngày 10/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thị xã gửi các ngành)

Trên đây là thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN Thị xã năm 2023, tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri xin thông báo đến Hội đồng nhân dân Thị xã và đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận

- UBMTQVN Tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- HĐND - UBND Thị xã;
- Đại biểu dự kỳ họp HĐND Thị xã;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Hiền